
 
 

Skólaráð Hofsstaðaskóla 

12. október 2022 kl. 14.30.  
Fundinn sátu: Hafdís Bára Kristmundsdóttir skólastjóri, Hrönn Kjærnested fulltrúi kennara, 
Kristrún Sigurðardóttir, fulltrúi grenndarsvæðis. Aðalheiður Konráðsdóttir og Kristjana 
Steingrímsdóttir fulltrúar foreldra, Elísabet Benediktsdóttir og fulltrúi nemenda. Helena 
Vignisdóttir skrifstofustjóri.  
 

1. Starfsreglur skólaráðs. Skólaráð kynnti sig og fór yfir starfsreglur sem voru samþykktar. 
Starfsreglur eru birtar á vef skólans.  

2. Starfsáætlun skólaráðs. Hafdís fer yfir starfsáætlun og tilgang hennar. Tímasett áætlun 
er lögð fyrir og gerir hún ráð fyrir fjórum fundum að viðbættum opnum fundi með 
skólasamfélaginu í nóvember. Drög að dagskrá hvers fundar liggur fyrir. Nemendur og 
foreldrar voru hvattir til þess að koma með erindi inn á fundina.  

3. Skólastarf á haustönn 2022. Nemendur eru 518 og hefur fækkað frá því í vor. Fjórir 
hópar eru í fyrsta bekk. Sem betur fer fækkar almennt í bekkjardeilum þótt enn séu 91 
í 6. bekk og allt að 24 í bekk. Allar kennsluáætlanir eru nú birtar á vef skólans og 
námsvísar um nám og kennslu í hverri grein í hverjum árgangi. Nýjung er að nú hringir 
fólk ekki lengur til þess að tilkynna forföll heldur skráir í mentor og leyfisbeiðnir fara 
líka í gegn um mentor. Skilvirkt og þægilegt og minnkar álag á skrifstofuna.  
Elísabet fulltrúi nemenda segir skólastarfið hafa farið vel af stað og betur en síðasta á., 
Hafdís segir frá flæði á milli bekkja og teymiskennslu. Fjörug umræða skapast um þetta. 
Smiðjur, smíðakennari kom seint inn og því er ekki smíðakennsla í 1. bekk og 5. bekk.  
Heldur færri nemendur eru í mataráskrift en verið hefur en eru þó um 90%. Í sumum 
hópum er ¼ nemenda í áskrift og í öðrum allir. Fæstir í áskrift eru í 6. og 7. bekk. Fulltrúi 
kennara ítrekaði mikilvægi þess að allir nemendur hafi gott nesti með í skólann.  
Áföll hafa borið að bæði í nemenda- og starfsmannahópnum. Börn misst foreldri og 
starfsmaður varð bráðkvaddur 4.október sl. Unnið er skv. áfallaáætlun skólans í 
þessum tilvikum. 
Húsnæði og skólalóð. Það voru ákveðin vonbrigði að koma til baka úr leyfi þar sem lítið 
var búið að framkvæma af því sem til stóð. Því er þó fagnað að búið er að skipta um 
allar útihurðir og flest opnanleg fög sem uppfylltu ekki lengur öryggiskröfur sem eru 
alltaf í forgrunni. Nýr bæjarstjóri er búinn að koma í heimsókn að morgni og skoðaði 
hann sérstaklega aðkomu að skólanum og umferðarmálin. Verkfræðistofan Efla er að 
skoða breytingar til að auðvelda aðkomu og auka öryggi vegfarenda. Skólalóðin 
þarfnast endurnýjunar. Skólastjórn leggur áherslu á að svæðið úti sé tekið allt sem ein 
heild og skipulagt með þarfir skólans og nemenda í forgrunni.  
 
4. Starfsáætlun Hofsstaðaskóla 2022-2023. Hún var birt á vef Hofsstaðaskóla í lok 

september. Skólaráðið hefur farið yfir áætlunin og samþykkir hana. Hún inniheldur 

starfsþróunaráætlun. Allir starfsmenn sóttu námskeið í ágúst í Uppeldi til ábyrgðar og 

Skyndihjálp í september. Á næsta fundi mun Margrét Einarsdóttir að kynna 

Leiðsagnarnám, þróunarverkefni sem allur skólinn vinnur að. 

5. Erindi frá nemendum. Þau voru engin að þessu sinni. Ekki verður kosið í nýtt 

nemendaráð nema í 2. bekk. Aðrir fulltrúar sem voru kosnir í fyrra halda áfram. Fundur 

verður haldinn fljótlega.  



6. Foreldrasamstarf. Stjórn foreldrafélagsins hefur sett upp metnaðarfulla dagskrá fyrir 

veturinn og fyrsti fundur með bekkjarfulltrúum verður 20. október  

7. Önnur mál. Sótt hefur verið um leyfi til þess að fella niður kennslu frá kl. 12.00 

fimmtudaginn 20. október vegna útfarar Svövu Bjarkadóttur starfsmanns skólans. 

Boðið verður upp á völ fyrir þau börn sem þess þurfa í frístundaheimilinu og nokkrir 

starfsmann fara ekki að útförinni og þeir verða með börnin. Skólamatur hefur fallist á 

að endurgreiða mataráskrift þennan dag í 5. – 7. bekk sem fær ekki mat í skólanum. 

Skólaráð samþykkir þessa ráðstöfun. Einn dagur verður dreginn frá í áskriftinni í næsta 

mánuði. Fulltrúi kennara nefndi símanotkun nemenda og ítrekar reglur um hana. 

Foreldrar eru sáttir við reglurnar. Slökkt á að vera á símanum og hann á ekki að sjást.  

Fundi slitið kl.15.30    

Helena Vignisdóttir 
skrifstofustjóri 


